

ฝึกเชาว์ปัญญาเด็ก...ด้วยคัพเค้กแสนสนุกสำหรับ

ครอบครัว



ในปัจจุบันการเรียนรู้อันรวดเร็วของเด็กๆ มักขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเกมส์และคอมพิวเตอร์ที่กลายเป็นปัจจัยหลักของบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ ซึ่งเฉลี่ยต่อวันแล้วเด็กๆ จะนั่งเล่นวันละอย่างน้อย 3-5 ชั่วโมง ซึ่งเวลาที่สูญไปนั้นมากกว่าการที่เด็กๆ นั้นควรจะได้อ่านหนังสือ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่กำลังอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โรงเรียนอะลิิตเติ้ลซัมมิชิ่งคูกกิ้งสคูลฟอร์คิดส์แอนด์แฟมิลี่เป็นสถาบันสร้างเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการทำอาหารซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการ สมาธิ ฝึกภาษา ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปในรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจากตำราเรียน คอมพิวเตอร์ และสถาบันการเรียนสำหรับเด็กๆ ไปนั้นแสนน่าเบื่อและจำเจ ทำให้เด็กๆ นั้นได้มีทั้ง IQ และ EQ ด้วยแนวความคิดหลัก คือ “การทำอาหาร ทำให้เด็กฉลาด” แต่ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยายก็สามารถงมมือกันมาทำขนม หรืออาหารได้เช่นเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างในครอบครัวอย่างอบอุ่น และผู้ปกครองที่มีอายุเยอะแล้วสามารถฝึกสมาธิ และความจำได้ไม่แพ้เด็กๆ

โดยล่าสุด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด ร่วมกับ เลกซ์สกรู๊ป จัดเวิร์คชอปคัพเค้กแห่งความสุขสำหรับครอบครัว ด้วย ภายใต้ออกกิจกรรม A cup of happiness “Cupcake Baking and Decorating Workshop” มอบช่วงเวลาพิเศษสำหรับครอบครัวเลกซ์ซัส เพื่อเป็นการปลูกฝังให้น้องๆ หนูๆ แห่งครอบครัวเลกซ์ซัสรักและผูกพันกับเลกซ์ซัสตั้งแต่เด็กๆ ภายใต้นงานพบกับการดีไอวายคัพเค้กแบบน่ารักๆ พร้อมเรียนรู้วิธีการทำแบบมืออาชีพ ที่สอนโดยเชฟชื่อดังจากสถาบัน “เลอ กอร์ดอง เบลอ” โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปเป็น 2 ทีม เป็นเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ปกครองผู้ใหญ่ เพื่อความสะดวกในการสาธิตการสอนและการได้รับทักษะอย่างเต็มที่ ณ โรงเรียน อะลิิตเติ้ลซัมมิชิ่งคูกกิ้งสคูลฟอร์คิดส์แอนด์แฟมิลี่ สุขุมวิท 49



วรางคณา กาญจนชูศักดิ์ เจ้าของโรงเรียนอะลิิตเติ้ลซัมมิชิ่งคูกกิ้งสคูลฟอร์คิดส์แอนด์แฟมิลี่ กล่าวว่า “แรงบันดาลใจแรกที่จุดประกายให้เธอสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาก็คือ การได้มีโอกาสไปดูนิทรรศการในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เธอได้พบกับอุปกรณ์ทำอาหารมากมายที่ออกแบบไว้สำหรับเด็กเล็กด้วยความน่ารักของอุปกรณ์เหล่านั้นประกอบกับความฝันที่อยากจะทำอาหารเป็น เธอจึงคิดอยากจะเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการทำอาหารตั้งแต่ยังเล็กที่ไม่เพียงแต่สอนให้เด็กเล็กทำอาหารได้ แต่ยังช่วยฝึกฝนในเรื่องของภาษาและการพัฒนา EQ ด้วย ห้องเรียนทำอาหารของอะลิิตเติ้ลซัมมิชิ่ง จะเน้นการเรียนการสอนแบบ Bilingual โดยครูผู้สอนจะให้ความรู้ในเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการสนทนา การเข้าสังคม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูและเด็กๆ ซึ่ง

ถือเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน EQ ได้เป็นอย่างดี”



น้องไต้เติ้ล-เมธาสิทธิ์ เดิมศักดิ์สิริ อายุ 3 ขวบ กล่าวว่า “ชอบวันหยุดเพราะคุณพ่อคุณแม่มักจะพาไปเที่ยว วันนี้พามาทำคัพเค้กไต้เติ้ลชอบมากอยากปั้นออกมาให้เหมือนรูปสัตว์ ประหลาดในทีวีที่ได้ดูบ่อยๆ เลยปั้นออกมาเยอะเลย แล้วก็ปั้นเป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษวันนี้ไต้เติ้ลรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตอนปั้นด้วย สนุกมากเลยครับ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัทกนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด โทร 0-2284-2662

คุณกัญรัตน์ ชัยยะ 080-777-2554

คุณกวีศรา กอวัฒนสกุล 085-044-3033